



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

โดยคณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านการศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

เรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา”

ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี



ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านการศึกษา ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง และประธาน คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านการศึกษา นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนายวีระ มุขพันธ์ อนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ จากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้แทนสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งรับทราบประเด็นปัญหา ที่เป็นบทเรียนต่อการพัฒนาการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน การให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา



โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนไพรบึง วิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับการต้อนรับและ แลกเปลี่ยนข้อมูล จากหน่วยงานราชการ นำโดย นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ นพ.ทะนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ นายสุจินต์ หล้าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา โดยผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม

ได้นำเสนอผลการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้มุ่งเน้นในเรื่องความโดดเด่นที่เป็นแบบอย่าง ที่ดีสำหรับการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเผยแพร่และทำความเข้าใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึง ชุมชนโดยรอบบริเวณ และปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผลและวัดผลของเด็กนักเรียน



ต่อมาในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นำโดย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเสรี ตุ่มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอผลการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อคณะอนุกรรมการฯ



จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก อาจารย์วิวิภาดา แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาจารย์กาญจนา สุภัทวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ครู และบุคลากรทางการศึกษา



เวลา ๑๔.๔๕ น. คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครู และบุคลากรทางการศึกษา



ต่อมาในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในเรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการต้อนรับและนำการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก นางสาวอังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา



ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ทสร. ด้านการศึกษา จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ต่อไป

